

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพร โพธิ์ศรี	ประธานสภาฯ	สมพร โพธิ์ศรี
๒	นายสวาท ศรีน้ำเงิน	รองประธานสภาฯ	สวาท ศรีน้ำเงิน
๓	นางอุษา สังข์สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	อุษา สังข์สุวรรณ
๔	นายสมพร สว่างศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	สมพร สว่างศรี
๕	นายอำพล อุ่อรุณ	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	อำพล อุ่อรุณ
๖	นายสมาน อุ่ทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	สมาน อุ่ทอง
๗	นางสีนวล สุขพินิจ	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สีนวล สุขพินิจ
๘	นายสมล นุ่มหันต์	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	สมล นุ่มหันต์
๙	นายสมจิตร แสนฉลาด	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สมจิตร แสนฉลาด
๑๐	นายสมเดช อุ่อรุณ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	สมเดช อุ่อรุณ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางราตรี ดวงจินดา	รองนายก อบต.	ราตรี ดวงจินดา
๒	นายสุพจน์ อุ่สุวรรณ	ผอ.กองช่าง	สุพจน์ อุ่สุวรรณ
๓	น.ส.จีระนันท์ นามประสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จีระนันท์ นามประสิทธิ์
๔	นายไชสิทธิ์ กิจประชากร	ปลัด อบต.	ไชสิทธิ์ กิจประชากร
๕	นางจิตติมา อุ่สุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	จิตติมา อุ่สุวรรณ
๖	น.ส.ชรินทร์รัตน์ กาฬภักดี	จ้างเหมาปฏิบัติงาน	ชรินทร์รัตน์ กาฬภักดี
๗	นางลักษณ์ชนก ชัยสิทธิ์	ผ.อ.กองการศึกษา	ลักษณ์ชนก ชัยสิทธิ์
๘	นายประสิทธิ์ หอมละออ	เลขานุการนายก อบต.	ประสิทธิ์ หอมละออ
๙	นายสมเด็จ ชาวบ้านกร่าง	นายก อบต.	สมเด็จ ชาวบ้านกร่าง
๑๐	นายวิชัย บัวปรอด	รองนายก อบต.	วิชัย บัวปรอด
๑๑	นางชุตติมา นวมทอง	ผ.อ.กองคลัง	ชุตติมา นวมทอง

เมื่อสมาชิกสภา อบต.บ้านสระ มาครบถ้วนแล้ว นายพรชัย โพธิ์ศรี ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประธานฯ ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านสระ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านสระ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับสมาชิกสภา อบต.บ้านสระ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวนี้ มีสมาชิกสภา อบต.บ้านสระ ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่อย่างไร ขอให้สมาชิกสภาอบต.บ้านสระ ทุกท่าน ได้พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมา

๓.๑ ยุติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)

ประธานฯ

อนุญาตให้นายสมนต์ นุ่มหันท์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการรับแปรญัตติต่อที่ประชุม

นายสมนต์ นุ่มหันท์ ตามที่สภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาการรับยื่นคำขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้นกรรมการแปรญัตติ ได้มารอรับยื่นคำแปรญัตติ ในช่วงเวลาราชการในวันดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นคำร้องขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ถูกต้อง เป็นไปตามกรอบที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบยื่นตามร่างเดิมด้วยเสียงเอกฉันท์ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในประเด็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

๓.๒ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ประธานฯ จากนั้น ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของ อบต.บ้านสระ

ประธานฯ ขอให้ นายก อบต.บ้านสระ แกลงต่อที่ประชุม

นายก อบต. ด้วย อบต.ได้รับแจ้งจากครอบครัว โมกข์ขำมะ ว่ามีความประสงค์จะบริจาคครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ จำนวน ๒ รายการ ๓ ชิ้น ประกอบด้วย

๑. เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ MITSUIFUJI ขนาด ๒.๓ แรงม้า รุ่น mf๔๑๑-mkt ราคาเครื่องละ ๒,๕๕๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง

๒. เลื่อยโซยนต์ตัดไม้ ยี่ห้อ stihl รุ่น ๕๒๐๐ ขนาด ๓.๕ แรงม้า มีบาร์พร้อมโซ่ ๑๑.๕ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๓,๒๙๐ บาท

ซึ่งครุภัณฑ์ทั้ง ๓ ชิ้นเป็นของใหม่ ไม่เป็นภาระต่อ อบต.บ้านสระ จึงขอเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาตามระเบียบว่าเห็นชอบให้รับไว้ใช้ในราชการ อบต.บ้านสระ หรือไม่

ประธานฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอให้ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าเห็นชอบให้รับครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อไว้ใช้ในราชการ อบต.บ้านสระหรือไม่

มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีมติรับครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อไว้ใช้ในราชการ อบต.บ้านสระ ด้วยเสียงเอกฉันท์

ประธานฯ มีท่านใดประสงค์จะหารือหรือเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ไชสิทธิ์ กิจประชากร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายไชสิทธิ์ กิจประชากร)
เลขานุการสภา อบต.บ้านสระ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว เห็นว่ามีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สมาน อุ่ทอง (นายสมาน อุ่ทอง) กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม	อุษา สังข์สุวรรณ (นางอุษา สังข์สุวรรณ) กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม	สมจิตร แสนฉลาด (นายสมจิตร แสนฉลาด) กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
--	--	--

สภา อบต.บ้านสระ ได้มีมติในการประชุมสมัย สมัยที่ ครั้งที่
เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๕ รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายสมพร โพธิ์ศรี)
ประธานสภา อบต.บ้านสระ